



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ M2F ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก สยามรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ทีวีทุกช่อง</p>	<p>เมจิกสกิน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง.ผบ.ตร. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการคดีเครือข่ายบริษัท เมจิก สกิน ว่า คาดว่าวันนี้ (25 เม.ย.) จะเรียกศิลปินดาราสอบปากคำ เบื้องต้นจะออกหมายเรียกประมาณ 7 ราย ทั้งนี้ มีรายงานว่า อย.ได้ส่งชื่อดารา นักแสดง 7 ราย ที่พบว่าเข้าข่ายร่วมกระทำความผิด โดยเป็นพีรเชิณ เตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย น.ส.ศรัณย์รัชต์ (ลิเดีย) น.ส.อังศุมาลิน (แพตตี้) นายจุฑาวัณ (มาร์ค) น.ส.อภิษฎา (ไอซ์) น.ส.วิรัชญา (วันเส้น) นายพุดชัย (ดีเจพุด) และนายพรชัย (ม้า อรนภา)</p> <p>ช่วงบ่าย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ อย. เข้าตรวจค้นโรงงาน POS cosmetics (Thailand) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 ใน 5 โรงงานที่ผลิตสินค้าในเครือเมจิก สกิน พบผลิตภัณฑ์เวชสำอางบรรจุใส่กล่องรอทำลายจำนวนมาก และไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน จะนำของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบว่ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือไม่</p> <p>ภก.อรุณศรี บุญมาศิริ รอง นพ.สสจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า หากตรวจพบว่าโรงงานมีการผลิตจริง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจากการเข้าตรวจค้น มีการติดป้ายบอกว่าเป็นสินค้ารอทำลายและเครื่องจักรชำรุด ซึ่งต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลว่ามีเจตนาเล็งกฎหมายหรือไม่</p> <p>ด้าน ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า หากพบหลักฐานว่าบุคคลใดทำผิดเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อย.ดูแล อย.จะดำเนินคดีด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องขออนุญาตโฆษณาตามพ.ร.บ. อาหาร หากโฆษณาก่อนได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิด ทั้งในส่วนของผู้ทำโฆษณา สื่อ คนว่าจ้างเจ้าของผลิตภัณฑ์ และพีรเชิณเตอร์ หรือหากสินค้าถูกกฎหมาย แต่โฆษณาสรรพคุณเป็นเท็จ โ้อวดเกินจริง ถือว่าเข้าข่ายในการทำผิดด้านโฆษณาเช่นกัน ส่วนเรื่องสำอาง หากขอจดทะเบียนและการตรวจสอบไม่พบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์ อย.จะรับจดทะเบียนและติดตามในภายหลัง แต่ในช่วงหลังพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ขอจดทะเบียนมากขึ้น และที่ตั้งโรงงานไม่ตรงกับที่ทำการจดทะเบียน อย.เตรียมออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้อย่างเข้มงวดแล้ว</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>-ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) น.ส.มธุรส แดงสัมฤทธิ์ อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาได้เข้ามาพบกับ พ.ต.ท.นฤทธิ ผูกจิตร สว.กก.2 บก.ป. ทำให้ขณะนี้เหลือผู้ต้องหาอีก 1 รายที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนี</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย เดินทางมายังบก.ป.เพื่อสอบปากคำ น.ส.มธุรส ในประเด็นที่มาและส่วนผสมผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ slim milk ซึ่งอวดอ้างสรรพคุณว่ากินแล้วผอมหุ่นดี และ snow milk อ้างสรรพคุณว่า กินแล้วผิวขาวสวย พร้อมทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เบื้องต้นพบว่า ยี่ห้อ slim milk ที่อ้างว่าผสมส้มแขก บอระเพ็ด และว่านหางจระเข้ เป็นเพียงนมผงแต่งกลิ่น ส่วน snow milk ที่อ้างว่าใส่คอลลาเจน เป็นเพียงนมผงใส่สีชมพู โดย น.ส.มธุรส อ้างว่าเป็นเพียงผู้ซื้อของ ส่วนนางวรรณภา พวงสน เป็นคนที่คิดแบรนด์ และทำอย.ขึ้นมา มีราคาต้นทุนของละ 29 บาท แต่ขายปลีกของละ 299 บาท ทำให้คนสนใจทำธุรกิจดังกล่าว</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. อธิบายขั้นตอนการขอเลขที่จดทะเบียน 13 หลัก ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องตระหนักในการเลือกใช้เครื่องสำอาง ไม่เพียงแต่ดูว่ามีเลขอย. แต่ต้องนำเลขจดทะเบียนมาตรวจสอบผ่านระบบของอย.ทุกครั้ง เนื่องจากพบว่ามีการ "สวม" และ "ปลอม" เลขจดทะเบียน จึงต้องดูว่าเลขจดทะเบียนตรงกับเครื่องสำอางนั้นๆ หรือไม่ และหากใช้เครื่องสำอางแล้วเกิดผลเสีย หรือพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ให้ร้องเรียนผ่านสายด่วน อย. 1556 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังผู้ที่แจ้งความนำจับจะได้รับสินบนนำจับและเงินรางวัล 55% ของเงินค่าปรับ แบ่งจ่ายเป็นเงินสินบน 30% และเงินรางวัล 25% ทั้งนี้สิ่งที่เป็นการคำถามของผู้บริโภคคือ การจดทะเบียนจะควบคุมเครื่องสำอางได้หรือไม่ และอย.สุ่มตรวจหลังอนุญาตมาน้อยเพียงใด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ผู้จัดการรายงาน</p> <p>คอลัมน์: ข่าวปนคน</p> <p>คนปนข่าว</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์</p> <p>เหนียวไก</p>	<p>-เสนอบทความ บทเรียนเมจิกสกิน คือ มีย.บนฉลากอย่างเดียวไม่พอ ต้องไม่ใช่ย.ปลอมด้วย ซึ่งจากความเห็นของดาราที่มีชื่อในข่าว ส่วนใหญ่ระบุว่าเชื่อว่าได้รับย.ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท เบื้องต้นให้เช็กเลข อย.ผ่านเว็บไซต์ หรือโทรสอบถามสายด่วน อย. 1556</p> <p>-เสนอบทความว่า ปัจจุบันมีเครื่องสำอางออกวางจำหน่ายจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ครีมทำให้ขาวใส ชะลอวัย ลดริ้วรอย รักษาฝ้า-กระ ซึ่งมักนำดารามาเป็นเจ้าของแบรนด์ หรือรีวิวลินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางยังเข้มไม่มากพอ ทำให้มีเครื่องสำอางในท้องตลาดกว่า 5-6 แสนรายการ แม้จะมีส่วนหนึ่งที่หมดอายุในเดือน ก.ย. 2561 ราว 4 แสนรายการ</p> <p>-กล่าวว่า ถือเป็นบทเรียนสำคัญของศิลปิน-ดารา ในฐานะบุคคลสาธารณะ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีปัญหาเรื่องโฆษณาเครื่องสำอางแล้ว ซึ่งการเป็นบุคคลสาธารณะต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ต้องเช็กข้อมูลให้รอบคอบก่อนจะขึ้นนำสังคม</p> <p>-เสนอบทความว่า หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ในยุคเทคโนโลยีหมุนไปอย่างรวดเร็ว หลายหน่วยงานก้าวตามแทบไม่ทัน</p>
<p>ไทยรัฐ คมชัดลึก</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>เดลินิวส์ มติชน</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p> <p>TNN 24 ช่องวัน</p>	<p>ยาหมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือร่วมกันระหว่าง นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแสงชัย แหเลิศระกุล หรือหมอแสง และทีมนักวิจัยประสิทธิภาพสมุนไพรของนายแสงชัย ว่า ได้นำตัวอย่างสมุนไพรของนายแสงชัยมาทดลองในลักษณะตัวยาที่มีความเข้มข้นต่างกัน แยกเป็นที่อยู่ในสารน้ำในเลือด และปริมาณที่มีความเข้มข้นสูง นำไปทดสอบกับเซลล์มะเร็ง 7 แบบ คือ มะเร็งเต้านม 3 ชนิด มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ และมะเร็งกระเพาะอาหาร ผลการทดลองในหลอดทดลองพบว่า ฤทธิ์ของสมุนไพรไม่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ แต่กรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมการแพทย์ ได้ศึกษาต่อในเรื่องของคุณภาพชีวิต พบว่าสามารถใช้ได้ อยากบอกประชาชนว่าอย่ารักษาข้างใดข้างหนึ่ง โดยเฉพาะหากเป็นระยะต้น ๆ ควรรักษาคู่ขนานกันไป ซึ่งนายแสงชัยก็เห็นด้วย ทั้งนี้ สมุนไพรของนายแสงชัยไม่มีความเป็นพิษ จึงรับเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ไม่ได้ผลในการฆ่าเซลล์มะเร็ง จึงต้องรักษาคู่ขนานกัน</p> <p>ด้าน นายแสงชัย กล่าวว่า สิ่งที่กรมการแพทย์นำไปทดลองเป็นเพียงการวิจัยในหลอดทดลอง ซึ่งพบว่าไม่มีผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง แต่เมื่ออยู่ในตัวคนจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยืนยันว่ายังแจกสมุนไพรต่อไปเพราะเป็นความหวังของประชาชน โดยวันที่ 2 พ.ค.นี้จะไปแจกที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยืนยันว่าผู้ป่วยที่มารับสมุนไพรไม่มีการทิ้งการรักษาแผนปัจจุบัน และเริ่มต้นก่อนที่จะมีการแจก ได้ทดลองในคนจริง กับผู้ป่วยติดเชื้อตามบ้าน ผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีทางรอด โดยได้รับความยินยอมจากญาติ</p>
<p>สวท.,สำนักข่าวไทย</p>	<p>การประชุม Cuba Health 2018</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิด “Cuba Health 2018” พร้อมผู้นำด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ กรุงฮาวานา สาธารณรัฐคิวบา โดย รมว.สธ.กล่าวว่า ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ การประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติประกาศใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการพัฒนาของโลก ระหว่างปี ค.ศ.2016-2030 และประเทศไทยได้ลงนามร่วมกับประเทศสมาชิก พร้อมให้คำมั่นระดับนโยบายที่จะร่วมผลักดันเป้าหมายนี้ให้สำเร็จ การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือกับสาธารณรัฐคิวบา</p>
<p>สวท.</p>	<p>ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และทำประกันสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในกทม.ที่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพ 264,501 คน ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ และรพ.ในสังกัด กทม. 9 แห่ง ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้วทั้งสิ้น 242,651 คน ยังคงเหลืออีก 21,850 คน ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนและรายงานตัวเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561 แต่ยังไม่ดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน ขอให้นายจ้างนำไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มิ.ย.นี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย มติชน ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยาย ข่าว	<p>แนะนำการกินทุเรียน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทุเรียนเป็นอาหารกลุ่มผลไม้ที่ให้วิตามินและแร่ธาตุ และเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต แต่เป็นผลไม้ที่กินแล้วร้อนภายในร่างกาย การกินทุเรียน 1 เม็ดขนาดกลาง ให้น้ำตาล 18 กรัม พลังงาน 60 กิโลแคลอรี เท่ากับพลังงานจากข้าวเกือบทัพพี ควรกินไม่เกิน 2 เม็ดต่อวันและไม่กินทุกวัน เพราะอาจส่งผลให้น้ำหนักเกิน ร้อนใน เจ็บคอ และต้องระวังเป็นพิเศษ ไม่กินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน ควรระวังเป็นพิเศษ หากกินทุเรียนมากเกินไปอาจเสี่ยงทำให้อาการทรุดได้</p>
มติชน	<p>วัคซีนพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์ธร แก้วผณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าบนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ว่า ยังมีสุนัขจรจัดจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและคนที่อาศัยบนเกาะ มีคนถูกสุนัขกัดเฉลี่ย 15-20 รายต่อปี ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว แต่รพ.สต.หลีเป๊ะมีสต็อกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่เพียงพอ ส่วนเซรุ่มที่ใช้ฉีดให้ผู้ถูกกัดเป็นแผลขนาดใหญ่ ต้องไปฉีดที่รพ.สตูลเท่านั้น ที่ผ่านมาผู้ประกอบการบนเกาะได้ร่วมมือกันจัดหาสัตวแพทย์มาฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัข และทำหมันสุนัขช่วยลดปัญหาได้ระดับหนึ่ง</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวระหว่างลงพื้นที่รพ.สต.หลีเป๊ะ ว่า อภ.มีระบบแก้ปัญหาการเข้าถึงยาและวัคซีนของรพ.ต่างๆ รพ.ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากลำบาก จะมีการสต็อกวัคซีนและยาไว้ที่รพ.แม่ข่าย กรณีรพ.สต.หลีเป๊ะ อภ.ได้สต็อกไว้ที่รพ.สตูลซึ่งเป็นรพ.แม่ข่าย โดยวัคซีนที่อภ.จัดหามาใช้ในประเทศไทยเป็นของบริษัทร่วมทุนฝรั่งเศส ยืนยันว่าเพียงพอ ล่าสุดได้จัดวัคซีน 280,000 โดส เตือนละ 35,000 โดส กระจายทั่วประเทศ</p>
สยามรัฐ	<p>พัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันพ่อแม่มักนิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ในการเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกอยู่นิ่งๆ และเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาการเด็กได้ ซึ่งที่จริงจะทำให้พัฒนาการของเด็กแย่งลง ทั้งด้านภาษา สมาธิและสังคม ทั้งนี้ วัยทารก 0-1 ปี ควรเน้นให้เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น นอนคว่ำชันคอ เอื้อมหยิบจับลูกบอลหรือของเล่น คลาน นั่ง ยืนและเล่นกับพ่อแม่ วัย 1-5 ปี ควรให้เคลื่อนไหวร่างกาย อย่างน้อย 180 นาทีต่อวัน เน้นทักษะเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น เดิน วิ่ง เขย่งกระโดด ทรงตัว ปีนป่าย ปั่นจักรยานสามล้อปั่นดิน ชีตเขียน ต่อบล็อก เป็นต้น</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาตุงานการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ใน อ.รัชฎา จ.ตรัง ซึ่งเป็นต้นแบบบูรณาการขับเคลื่อนงาน รวมถึงมีนวัตกรรมในชุมชน ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่น และได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก 10 ปี</p>
เว็บไซต์ sanook.com	<p>ร้องเรียนรพ.บางละมุงปฏิเสธคนไข้</p> <p>-เสนอข่าว กรณี น.ส.พรธิดา ทุนดี ชาว จ.สุรินทร์ ร้องเรียนแพทย์รพ.บางละมุง หลังพาแฟนหนุ่มชาวอิหร่านไปรักษาอาการเจ็บหูที่ห้องฉุกเฉิน แต่แพทย์พูดจาไม่ดีปฏิเสธการรักษา ล่าสุด รพ.บางละมุงได้ติดต่อขอโทษน.ส.พรธิดาและแฟน พร้อมทั้งตักเตือนแพทย์เกี่ยวกับการใช้วาจากับผู้ป่วย ซึ่งแพทย์รับว่าเวลานั้นมีผู้ป่วยฉุกเฉินมารับการรักษามากกว่า 10 ราย ทำให้หมอเกิดอาการเครียดและใช้วาจาไม่ดี</p>
เว็บไซต์สนุก	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สจ.หนองคาย ชี้แจงกรณี น.ส.ปรารถนา แซ่ตั้ง อายุ 15 ปี ชาวหนองคาย ถูกลูกสุนัขวัย 2 เดือน ช่วนคอเป็นรอยถลอกตั้งแต่ช่วงปลายปี ไม่ได้ไปพบแพทย์เพราะเห็นว่าเป็นแค่รอยถลอกเท่านั้น ต่อมาเสียชีวิต ว่า รพ.หนองคายได้เก็บตัวอย่างปมรากผมและน้ำไขสันหลังของผู้ตายส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและเสียชีวิตเป็นรายที่ 8 ของประเทศ ได้แนะนำให้ญาติผู้ใกล้ชิดและเพื่อนสนิทมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>ด้าน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองหนองคายได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว พร้อมทั้งให้ชาวบ้านที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เลี้ยงสุนัขและแมวนำวัคซีนกลับไปฉีดเองที่บ้าน ส่วนสุนัขจรจัดเจ้าหน้าที่ได้เร่งหาตัวและฉีดวัคซีนให้ โดยพื้นที่บ้านเหล่าฝ่าย ต.หาดคำ มีสุนัขประมาณ 400 ตัว แมวประมาณ 150 ตัว ส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
ไทยรัฐ	<p>สธ.พัทลุงจัดกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง เผยว่า จ.พัทลุงร่วมกับ สสจ.พัทลุง จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามโครงการ "ปั่น 100 ปี การสาธารณสุขไทย ใส่ใจสุขภาพ จังหวัดพัทลุง" ในวันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 2561 ณ บริเวณลานจอดรถ สสจ.พัทลุง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ส่งเสริมการเดินทางด้วยรถจักรยาน รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ของการสาธารณสุข</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch